



Bến Nhà Rồng (TP.HCM)

Ảnh: ST

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: 95% số thu do NNT tự khai, tự nộp

Tính đến hết tháng 10/2010, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã thu ngân sách đạt 85,9% dự toán pháp lệnh, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2009. Riêng số thu nội địa tính cân đối đạt 85,5% dự toán pháp lệnh, tốc độ tăng đạt khá cao 33,7% so với cùng kỳ năm 2009. Mặc dù vậy, số thu nội địa từ nay đến cuối năm vẫn còn rất nặng nề, đòi hỏi ngành thuế TP. HCM phải phấn đấu nhiều hơn nữa mới hoàn thành dự toán pháp lệnh. Đây là thách thức không nhỏ, nhất là thời điểm cuối năm luôn có nhiều biến động.

Thật vậy, bên cạnh những tác động bất lợi từ ngoại cảnh như bão lụt, triều cường, sự bất ổn của giá cả thị trường... còn rất nhiều vướng mắc về cơ chế chính sách đang ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu ngân sách trên địa bàn. Hiện nay tình trạng doanh nghiệp khai lỗ đã trở nên phổ biến không chỉ đối với địa bàn TP. HCM, mà nguyên nhân lỗ thì muôn hình vạn trạng: có DN lỗ thật nhưng không ít trường hợp khai man, báo lỗ để

xin miễn giảm thuế. Chính vì vậy, vấn đề này cần phải được ngành thuế quan tâm nghiên cứu, nhất là các điều kiện hưởng ưu đãi thuế, các hình thức, nội dung gian lận thuế... để có biện pháp ngăn chặn. Bên cạnh số nợ tuyệt đối còn khá cao thì các vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ đã làm TP. HCM giảm số thu từ tiền sử dụng đất, khi nhiều dự án đầu tư không tính thuế để thu được, kể cả đối với



NGUYỄN ĐÌNH TẤN
Cục trưởng Cục Thuế TP. HCM

các hộ dân có diện tích đất giao ngoài hạn mức.

Một khó khăn khác là, từ năm 2007, theo cơ cấu tổ chức mới phù hợp với Luật Quản lý thuế với yêu cầu cao về việc đảm bảo các quy trình quản lý, đòi hỏi Cục Thuế phải bố trí thêm nhân sự. Tuy nhiên, trong khi biên chế cán bộ hầu như không tăng thêm kể từ năm 2004 đến nay, thì số lượng người nộp thuế lại gia tăng nhanh, càng tạo thêm áp lực nhân sự ngày càng lớn cơ quan thuế.

Cơ quan thuế bang ILLinois...**▶▶▶ Tiếp theo trang 7****Bài học kinh nghiệm**

Việc kiểm soát dự án được thực hiện thông qua cách thức tổ chức dự án, bao gồm 1 cán bộ của FAST cùng 1 đến 2 cán bộ của cơ quan thuế đi kèm (1 cán bộ nghiệp vụ, 1 cán bộ tin học). Bất kỳ vấn đề gì phát sinh đều được trao đổi trong nhóm để có hướng xử lý kịp thời, phù hợp với chức trách được giao. Trong thời gian 5 năm, tại trụ sở của dự án luôn có 36 nhân viên của FAST, 19 chuyên gia về nghiệp vụ, 18 cán bộ CNTT của cơ quan thuế cùng ngồi tập trung để điều hành, theo dõi: giám đốc dự án chịu trách nhiệm hoàn toàn về dự án; trưởng nhóm nghiệp vụ chịu trách nhiệm hoàn toàn về lĩnh vực nghiệp vụ được phân công và phối hợp với các nhóm khác. Các trưởng nhóm phải rất vững về nghiệp vụ để quyết định và kiểm soát quá trình vận hành của FAST.

Thẩm quyền của giám đốc dự án phải đủ mạnh để quyết định phần lớn các vấn đề phát sinh. Trong đó, phần lớn các vấn đề về nghiệp vụ được quyết định ở mức các trưởng nhóm, giám đốc dự án chỉ quyết định các vấn đề có liên quan đến nhiều nhóm. Muốn tổ chức được như vậy, đòi hỏi các bộ phải rất vững về nghiệp vụ và có khả năng quyết định độc lập. Do đó, cơ quan thuế phải có tầm nhìn chiến lược và người được uỷ quyền làm giám đốc dự án phải đưa ra được quyết định nhất quán với tầm nhìn chiến lược.

Ngoài ra, để đảm bảo triển khai hiệu quả, phải có cơ chế trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và FAST, đồng thời, phải có cơ chế trao đổi thông tin giữa nhóm thực hiện dự án với các bộ phận nghiệp vụ hiện hành, đảm bảo hệ thống bên ngoài luôn hiểu rõ mục tiêu, hoạt động và ảnh hưởng của dự án đến toàn cơ quan thuế và sẵn sàng tham gia khi triển khai. Cán bộ của dự án cũng phải được chuẩn bị để sẵn sàng hỗ trợ ngay khi triển khai dự án trong toàn ngành thuế ■ *PV thực hiện*

Trong khó khăn, TP. HCM vẫn có một số nền tảng được xem là động lực kích lệ toàn thể đội ngũ. Đó là số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng bình quân 70% tổng số thu nội địa, tạo nên nguồn thu tương đối ổn định cho địa bàn. Đó là sự quan tâm sát sao của Thành uỷ, UBND TP đối với nhiệm vụ thu NSNN. Đó còn là ý thức trách nhiệm để thực hiện tốt hơn nghĩa vụ tự khai, tự nộp thuế mà các tổ chức, cá nhân đã kiến tạo kể từ khi áp dụng cơ chế tự khai tự nộp; là nỗ lực cải cách TTHC thuế, để “thu được thuế thu cả lòng dân” và “cơ quan thuế, công chức thuế là bạn đồng hành của người nộp thuế”. Đặc biệt, với nhiều biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được sáng tạo và triển khai, trong nhiều năm qua, Cục Thuế đã nhận được nhiều sự đồng thuận. Đến nay, Cục Thuế TPHCM có thể tự tin với 95% số thu được tạo nên từ việc tự khai, tự nộp của người nộp thuế. Đây thực sự là thuận lợi nền tảng để Cục Thuế vững tin triển khai nhiệm vụ.

Những ngày này, khi thời gian kết thúc năm ngân sách 2010 chẳng còn bao xa, thì toàn thể đội ngũ CBCC ngành thuế TP. HCM đang phải gồng mình, phát huy tổng lực để về đích. Trong rất nhiều các giải pháp, Cục Thuế ưu tiên phân tích và chỉ đạo quyết liệt việc đôn đốc các khoản nợ quá 9 ngày để đẩy mạnh số thu vào quý IV/2010; tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kê khai lỗ nhiều năm liền, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh cơ sở hạ tầng; kiểm tra việc kê khai nộp thuế của người lao động làm việc tại các văn phòng đại diện, trường đại học và cao đẳng; đồng thời tiếp tục nghiên cứu để thanh tra việc kinh doanh bán hàng qua mạng, các hoạt động chuyển giá không chỉ DN có vốn đầu tư nước ngoài mà kể cả DN trong nước. Bên cạnh việc triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, nhất là Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 153/2010/TT-BTC về hoá đơn chứng từ cho cán bộ thuế và các doanh nghiệp trên địa bàn, công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế vẫn được tiếp tục thực hiện qua nhiều kênh khác nhau, nhằm kịp thời tạo ra các điều kiện thuận lợi nhất cho việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Nhưng trên hết, Cục Thuế TP. HCM yêu cầu mỗi CBCC phải xác định rõ mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010 và góp phần đặc lực “chung tay cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý thuế; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuế”, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao ■



Hướng dẫn kê khai thuế TNCN tại bộ phận một cửa

Ảnh: ST